

ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เครือข่ายภายในประเทศ

ชื่อเครือข่าย	หน่วยงานที่ร่วม	รายละเอียดข้อตกลงโดยย่อ	ระยะเวลาสัญญา (กรณี MOU)
1.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาภาคใต้	1.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนการสอนโดยจะเอื้อประโยชน์ร่วมกันในด้านการจัดการเรียนการสอน การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ การภาคสนามและการฝึกงานของนิสิต 2.เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา 3.เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากร เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ และสื่อทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 4.เพื่อการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ จริยธรรมและร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายของทั้งสองฝ่าย 5.เพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 6.เพื่อการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย และการบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์สู่สังคม 7.เพื่อประสานความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการจัดการ	2566-2569

ชื่อเครือข่าย	หน่วยงานที่ร่วม	รายละเอียดข้อตกลงโดยย่อ	ระยะเวลาสัญญา (กรณี MOU)
		ศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต่อผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น	
2.เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าข้าม	หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาระดับปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับเทศบาลเมืองท่าข้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1.การยกระดับคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยในทุกมิติ 2.การพัฒนาศักยภาพของครูระดับปฐมวัย 3.การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 5.การเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6.การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย 7.การพัฒนาสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ 	11 ส.ค. 2563 – 11 ส.ค. 2567
3.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทางภาษาอังกฤษระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี	หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี	<ol style="list-style-type: none"> 1.ดำเนินงานในรูปแบบการประสานความร่วมมือในการวางแผน ให้คำปรึกษา นิเทศการจัดการเรียนการสอน 2.เพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วยการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 3.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 	8 ส.ค. 2565 – 8 ส.ค. 2568

ชื่อเครือข่าย	หน่วยงานที่ร่วม	รายละเอียดข้อตกลงโดยย่อ	ระยะเวลาสัญญา (กรณี MOU)
4.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี	หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี	<ol style="list-style-type: none"> 1.ดำเนินงานในรูปแบบการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 2.เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 3.ให้ความร่วมมือในการใช้สถานที่ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนของ นักเรียน และการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 4.จัดการฝึกอบรมหรือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 	8 ส.ค. 2565 - 8 ส.ค. 2570
5.เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าข้าม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเทศบาลเมืองท่าข้าม	ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และงานตามความรับผิดชอบในหน่วยงานของตนเอง ทั้งในรูปแบบการศึกษา การวิจัย การพัฒนางาน การให้บริการทางวิชาการ การส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการพัฒนาชุมชนตามความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง	27 เม.ย. 2566 - 27 เม.ย. 2570
6.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) ผ่านกระบวนการของหลักสูตรและเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน (Pee Learning Network)	2565 – 2575

ชื่อเครือข่าย	หน่วยงานที่ร่วม	รายละเอียดข้อตกลงโดยย่อ	ระยะเวลาสัญญา (กรณี MOU)
<p>7.บันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างต้นแบบในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตก</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาแบบ Active Learning ด้วย กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ที่ส่งผลต่อ นวัตกรรมของผู้เรียน 2. เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน พัฒนานวัตกรรมแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 3. เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์กลยุทธ์การสอนของครูต้นแบบการพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาแบบ Active Learning ด้วย กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps รองรับขยาย ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. เพื่อศึกษาวิจัยรูปแบบการ พัฒนานวัตกรรมแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้น สูง เชิงระบบ GPAS 5 Steps สำหรับครูและบุคลากรทางการ ศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 5. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมจัดการศึกษา แบบ Active Learning ด้วย กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ของครู ผู้บริหาร และผู้เรียน และกระตุ้นการ พัฒนาวิชาชีพครู 	<p>2566-2567</p>

ชื่อเครือข่าย	หน่วยงานที่ร่วม	รายละเอียดข้อตกลงโดยย่อ	ระยะเวลาสัญญา (กรณี MOU)
8.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา	คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	เพื่อประสานความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต่อผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น	24 สิงหาคม 2566 - 24 สิงหาคม 2571
9.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	<p>1. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และเจตคติต่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีของนักเรียน</p> <p>2. ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิชาชีพครู ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน</p> <p>3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์ ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนักวิชาการของ สสวท. ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา</p>	11 มีนาคม 2567 - 11 มีนาคม 2571